

“Ngôi i” đưa t vào nông nghiệp, vì sao?

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 02:34

Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là con đường ngắn nhất giúp thu hoạch nông cách và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gia Việt Nam và các nước tiên tiến trên thế giới.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNĐ CNC) đến năm 2020 quy định rõ: Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất NNĐ CNC chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước; hình thành và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp (DN) NNĐ CNC tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm...

Ông Tô Minh Thiển, Phó Trưởng ban BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, sản xuất các Khu nông nghiệp công nghệ cao đạt năng suất cao kể như: Tại Israel, năng suất cà chua đạt 500-600 tấn/ha, bắp 150-200 tấn/ha, hoa cải trồng 3 triệu u cải/ha. Năng suất bò sữa bình quân 115 ngàn lít/chuồng/con. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tạo ra 1 giá trị sản lượng và thu nhập bình quân 180.000-200.000 USD/ha/năm. Trung Quốc đạt giá trị sản lượng và thu nhập bình quân 50-60.000 USD/ha/năm, tăng 50-60 lần so với các mô hình truyền thống.

“Chính vì vậy sản xuất nông nghiệp theo hướng ĐCNN và sự phát triển Khu Nông nghiệp ĐCNN đã và đang trở thành mô hình cho nền nông nghiệp tri thức thế kỷ XXI”, ông Thiển nói.



Trái cây Việt phong phú nhưng chưa xuất khẩu nhiều do giá trị chưa cao.

Hiện cả nước có 4.500 DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có đến 97,5% là DN

“Ngôi” đầu tư vào nông nghiệp, vì sao?

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 02:34

nhà và vốn (DNNVV) tạo ra 45-50% khối lượng hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Thành công cho thấy, DNNVV ngày càng tham gia sâu rộng vào qui trình phát triển kinh tế.

Cụ thể, năm 2011, DNNVV đóng góp 20% GDP thì đến 2014 con số này là 40% và 30% thu nhập Ngân sách, 30% kim ngạch xuất khẩu. DNNVV giữ quy mô tăng trưởng làm mới hàng năm cho 51% lực lượng lao động. Số lượng lao động ngành này tăng đáng kể, chiếm 47% tổng số lao động công nhân. Tuy nhiên năng suất lao động thấp, doanh thu bình quân 262 triệu đồng/lao động, chỉ bằng 1/5 so với các lĩnh vực khác (doanh thu bình quân 1 tỷ đồng/người), ngành dịch vụ khoa học công nghệ và sản xuất còn thấp, tỷ lệ máy móc thiết bị hiện đại còn khiêm tốn. Chính những rào cản này khiến các DN chưa mặn mà tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đã vậy, nếu quy mô đầu tư thì DN sẽ đầu tư mạnh mẽ với những khó khăn khác nhau: Không có quy định liên quan sản xuất. Hợp tác với nông dân còn nhiều rủi ro vì tính tuân thủ hợp đồng còn yếu. Hợp tác cung cấp vốn cho DN chưa phát triển. Thị trường tiêu thụ nông sản còn bất ổn. Tiếp cận các chính sách ưu đãi còn nhiều trở ngại...

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, hiện có 14 DN đang đầu tư trong Khu NNCNC và 23 DN tiềm năng đang hoạt động. Theo khảo sát tình hình hoạt động các DN này của Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh, trong số 14 DN là nhà đầu tư trong khu NNCNC gồm nhiều lĩnh vực (sản xuất cây giống, hạt giống rau quả, nấm ăn, nấm dược liệu, chế phẩm sinh học, hoa lan và xử lý sau thu hoạch), chỉ có 10 DN đang hoạt động (chiếm 71%), còn 4 DN đang gặp khó khăn về nguồn vốn để triển khai các hạng mục đầu tư.

Trong hoạt động kết nối giữa Ngân hàng với DN nông nghiệp năm qua, có 6 loại DN có nhu cầu vay vốn để phát triển và đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đầu không đáp ứng được yêu cầu và điểu kiện cho vay của Ngân hàng. Chỉ có 2 nhà đầu tư vay được tiền nguồn vốn ưu đãi lãi suất (theo Quy định 04 của thành phố) với tổng vốn vay hơn 8 tỷ đồng.

Còn hoạt động tiềm năng DN cũng đã triển khai từ năm 2009 thông qua Trung tâm tiềm năng DN NNCNC. Trung tâm tiếp nhận khảo sát 820 cá nhân liên hệ trực tiếp để tìm hiểu về chính sách và điểu kiện để tham gia nông nghiệp hơn 260 triệu đồng hợp mua tham gia chương trình. Số liệu khảo sát cho thấy, tỷ lệ người quan tâm/tổng số người biết đến chương trình là 7,03%, tỷ lệ thu hút DN đầu tư vào/tổng số người tiếp cận thông tin về chương trình tiềm năng là 5,2%. Như vậy, mức độ quan tâm khảo sát nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp còn thấp. Đây là một thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt NN&DCNC.

“Ngồi” đi vào nông nghiệp, vì sao?

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 02:34

Các chuyên gia cho rằng, để nâng cao giá trị và cạnh tranh tiêu thụ nông sản Việt Nam tại thị trường xuất khẩu thì ngành nông nghiệp trong nước phải tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng mô hình sản xuất tiêu chuẩn sản xuất nông sản theo yêu cầu của các nước nhập khẩu như GlobalGAP, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và gia tăng hàm lượng dinh dưỡng nông sản. Ngoài ra, cần phải giải quyết vấn đề về môi trường và tính bền vững. Đây thực sự là yêu cầu của các nhà nhập khẩu và cũng là vấn đề cốt lõi trong các thỏa thuận như Hiệp định thương mại do FTA.

Từ thực tế này, ông Tô Minh Thiển đã đưa ra ba nhóm giải pháp chính để phát triển DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp và NNĐCNC. Thứ nhất, phải xóa bỏ rào cản trong môi trường kinh doanh (như khó khăn tiếp cận thị trường, nguồn lực, thông tin và các chi phí không chính thức...).

Đây được xem là giải pháp ngắn hạn, liên tục, lâu dài để khuyến khích các DN khởi nghiệp và tạo thuận lợi cho các hoạt động của vựa nông sản. Thứ 2, phải có chính sách riêng cho từng nhóm đối tượng DN. Thứ 3, nâng cao hiệu quả cung ứng vốn, lưu ý tạo nguồn vốn đi đầu NNĐCNC. Bởi vì theo khảo sát việc cho vay và đi đầu của các tổ chức tài chính cho thấy, các tổ chức này chủ yếu tập trung vốn cho DN ở giai đoạn tăng trưởng, phát triển và thu nhập thấp.

Giai đoạn ban đầu của DN thì rất khó khăn để thuyết phục các nhà đầu tư. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Nhà nước cần hỗ trợ DN thông qua các hình thức cho vay ưu đãi, hỗ trợ tài trợ để hình thành các giải pháp công nghệ. Sau đó, sẽ huy động thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư để hình thành nên mô hình Quy đầu tư mô hình.

Theo Cafef.vn